
การรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบานฯ (2562) 

 

สรุปความคิดเห็นไดดังนี้ 

 ดานการกำหนดพันธกิจ 

 จากการรวบรวมความคิดเห็นพบวา เห็นดวยกับพันธกิจของหลักสูตร คือการมุงผลิตบัณฑิตที ่พึง

ประสงคทางดานเวชศาสตรครอบครัว และเนนดานการเปนตนแบบการบริการที่มีคุณภาพ สงเสริมเรื่องของการ

วิจัยและนวัตกรรม แตขอเสนอในประเด็นเรื่องตองทำใหไดตามพันธกิจท่ีตั้งไว 

 ดานผลทางการฝกอบรมท่ีพึงประสงค 

 จากการรวบรวมความคิดเห็นพบวา ผลการเรียนรูที่กำหนดไวตรงตามที่ตองการสำหรับแพทยเวช

ศาสตรครอบครัว และมีการเพ่ิมเติมตามท่ีราชวิทยาลัยกำหนดอยางครบถวน 

 อาจารยสุทธศรีเพ่ิมเติมประเด็นเรื่องการวิจัยซ่ึงจะเปน EPA ขอท่ี8 สำหรับหลักสูตรป 2563 ตองเพ่ิม

เขาไปดวยในสวนนี้ 

 ดานหลักสูตรการฝกอบรม 

 จากการรวบรวมความคิดเห็นพบวา หลังจากท่ีมีการปรับการเรียนรูเปนสวนผูปวยนอกมากข้ึน ทำให

ไดรับความรูไดอยางเหมาะสมดีแลว แตอยากขอลดในสวนศัลยกรรมและสูตินรีเวชซ่ึงยังคงกำหนดใหเขาหองผาตัด 

คิดวาไมคอยจำเปนสำหรับ fammed  

  สำหรับกิจกรรมวิชาการของ fammed คอนขางเพิ ่มเติมขึ ้นมาก ทั ้ง morning report / HHC 

conference / predischarge assessment home visit/ book club ซึ่งบางครั้งรูสึกวาจะมากเกินไป เสนอให

ปรับรูปแบบ ลดจำนวนเคสท่ี present เพ่ือใหทันเวลาและได discuss เต็มท่ี 

 อาจารยสุทธศรีเพิ่มเติมในสวนหลักสูตรการเรียนรูใหม ตามราชวิทยาลัย 2562 จัดการเรียนรูเปน 

fammed 6 เด ือน ทุกป ค ู ก ับ clinical core rotation/minor rotation/elective/ selective/ community 

และการเขาเรียนตาม modular learning ซ่ึงตองนำมาจัดการเรียนการสอนใหมในป 2563 

 ดานการวัดและการประเมินผล 

 จากการรวบรวมความคิดเห็นพบวา ไมมีความเห็นแยงเนื่องจากเปนไปตามเกณฑของการฝกอบรมซ่ึง

เปน 2 สวน คือ การผานเกณฑตามหลักสูตร ป บัณฑิตชั้นสูง และการผานเกณฑเพ่ือเขาสอบวุฒิบัตร ซ่ึงทางจุฬาฯ

ไดกำหนดใหแพทยประจำบานเขาเรียนในหลักสูตร ป บัณฑิตชั้นสูงทุกคน 

 ในหลักสูตรใหมกำหนดใหมีการวัดผลเพ่ิมเติมในสวน EPA วิจัยเปนหัวขอท่ี 8 ซ่ึงทางราชวิทยาลัยได

กำหนดเปนแนวทางใหแลว  

 

 



 ดานสถาบันการฝกอบรม 

 จากการรวบรวมความคิดเห็นพบวา ใหความเห็นถึงการเปนสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศเปน

ตนแบบทางดานการศึกษา สถาบันหลักในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงเปนท่ีคาดหวังถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีจะ

จบการศึกษาไป  

 ดานทรัพยากรทางการศึกษา 

 จากการรวบรวมความคิดเห็นพบวา ขณะนี้มีจำนวนแพทยประจำบานเพิ่มขึ้นมาก 23คน ทำให

หองพักแพทยที่มีอยูเพียง 1 หองไมเพียงพอ รวมถึงมีงานที่ตองเขาทำทาง internet คอนขางมาก จึงตองการ

จัดสรรหองพักแพทยเพ่ิมและจำนวน computer  

 การเยี่ยมบานในปที่ผานมามีปญหางดบอยจากศูนยกทม. และในชวงสถานการณ covid 19 ทำให

แพทยประจำบานไมคอยไดมีโอกาสศึกษาเพ่ิมเติมในสวนเยี่ยมบาน  

 ดานความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครและความตองการระบบสุขภาพ 

 จากการรวบรวมความคิดเห็นพบวา ในปท่ีผานๆมามีทุนของสาขาเวชศาสตรครอบครัวจำนวนเพ่ิมข้ึน

มากจากกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงทางหลักสูตรไดกำหนดศักยภาพไวท่ี 8 ตำแหนงตอป ซ่ึงเม่ือรวมกับจำนวนแพทย

ใชทุนท่ีจะกลับมาเรียน ทำใหรับแพทยเพ่ือเขาสูระบบสาธารณสุขไดจำนวนนอยเม่ือเทียบกับศักยภาพของสถาบัน

ซ่ึงมีอาจารยเวชศาสตรครอบครัวถึง 16 ตำแหนง  

ในปการศึกษา 2561 มีแพทยสมัคร 32 คน รับแพทยประจำบานได 8 ตำแหนง โดยเปนทุนจุฬาฯ 1 

ตำแหนง และกระทรวงสาธารณสุข 7 ตำแหนง และปการศึกษา 2562 จำนวน 25 คน รับแพทยประจำบานได 8 

ตำแหนง โดยเปนทุนจุฬาฯ 2 ตำแหนง และกระทรวงสาธารณสุข 6 ตำแหนง ตั้งเปาจะเพิ่มเปน 12ตำแหนงในป 

2563 แตขอประเมินศักยภาพไมทัน ทางอาจารยขอปรับเพ่ิมศักยภาพมากข้ึนในปตอไปคาดวาจะไดในป 2564  

 ดานข้ันตอนการดำเนินงานของแผนการฝกอบรม 

 จากการรวบรวมความคิดเห็นพบวา มีการทำงานตามขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้น โดยมีคณะกรรมการท่ี

ดำเนินการดานการพัฒนาหลักสูตร ปรับหลักสูตรเปนประจำ 

 ดานวิธีการวัดและประเมินผล 

 จากการรวบรวมความคิดเห็นพบวา ยังคงพบปญหาเดิมเรื่องของขอสอบขอเขียนที่ยากเกินไป ไม

เหมาะกับแพทยเวชศาสตรครอบครัว ควรเลือกประเมินดวยวิธีอ่ืนๆนอกเหนือจากการสอบขอเขียน  

 ในปที่ผานมาหลักสูตรใหมมีแนวทางใหมีกรรมการจากภายนอกเขารวมการประเมินดวย เสนอให

รวมกับสถาบันใกลเคียงรวมจัดสอบ เชน รพ.ตำรวจ รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา หรือแพทยประจำบานท่ีจบการศึกษา

ไปแลวกลับมารวมประเมิน เชน เปนกรรมการสอบในสวน long case / OSCE แตไมสามารถทำไดเนื่องจาก 

covid 19 วางแผนจัดอีกครั้งป 2563  



 วิธีการวัดผลตามมาตรฐาน EPA ซ่ึงทางราชวิทยาลัยกำหนดแนวทางใหเบื้องตนแลวนั้น คอนขางยาก

การกำหนดไมเปนรูปธรรมชัดเจน ตองนำมาสรางเปนรูปแบบของตนเองเพ่ือประเมินตามแนวทาง และตองแนะนำ

วิธีการประเมินใหอาจารยทราบหรือฝกปฏิบัติการประเมินอีกครั้ง 

 ดานพัฒนาการของผูเขารับการฝกอบรม 

 หลังจากเริ ่มใช EPA ทำใหเขาใจการประเมินตนเองเพิ ่มขึ ้น แตยังไมคอยกลาประเมิน self 

reflection ของตนเองกอนไปใหอาจารยประเมิน เพราะจะประเมินดีก็กังวล จะประเมินไมดีก็กังวล สำหรับ

อาจารยบางทานยังสับสนกับ milestone ท่ีใช  

 ดานคุณสมบัติของผูใหการฝกอบรม 

 จากการรวบรวมความคิดเห็นพบวา เนื ่องจากอาจารยสวนใหญยังคงไมไดร ับการอบรมดาน

แพทยศาสตรศึกษาและไมสะดวกเรื่องระยะเวลาฝกอบรม  

 ขอควรปรับปรุง 

 มีขอเสนอเพิ่มเติมเรื่องควรปรับเปลี่ยนเกณฑการสัมภาษณสำหรับแพทยใชทุน เนื่องจากในปที่ผาน

มาแพทยใชทุนของจุฬาฯไมไดรับคัดเลือกใหเรียนตอ 1 คน ซ่ึงขัดกับวัตถุประสงคของการรับแพทยใชทุน อาจารย

เห็นวาควรคัดเลือกตามคุณสมบัติที่เหมาะสมจะเรียนตอไดเลย ไมตองมาสอบสัมภาษณพรอมกับการรับแพทย

ประจำบานอีก ดังนั้นจึงควรปรับเกณฑการสอบคัดเลือกแพทยใชทุน 

       ขอคิดเห็นจากบัณฑิตเกา พบวา  

       หลังจากเรียนจบการศึกษาไปแลว ยังคงมีความม่ันใจในสมรรถนะหลักสำหรับแพทยเวชศาสตร

ครอบครัวในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยสิ่งท่ีตองการเรียนรูเพ่ิมเติม จะเปนหัวขอเก่ียวกับการทำงานในชุมชน การ

ดูแลผูสูงอายุ การจัดการ PCC การดูแลผูปวยระยะทาย  

       การประเมินจากผูใชบัณฑิต พบวา  

       ความพึงพอใจตอบัณฑิตแพทยจากจุฬาอยูในระดับสูงมากถึงมากท่ีสุด โดยพึงพอใจในทุกดาน  
 


